

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIỄN...

(Tiếp theo trang 1)

tạo cảnh quan nơi cửa ngõ của thành phố kang trang, sạch đẹp trước thêm năm mới.

Chiều ngày 25/12, đồng chí Nguyễn Hồng Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Thái Thượng (Thái Thụy). Cùng đi có các đồng

chí: Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Nguyễn Thị Lĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh (Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh), từ ngày 12/12 đến ngày 25/12/2017, Bộ CHQS tỉnh tiến hành tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ trong

trận chống càn Méc - Quya vào tháng 3/1953 của thực dân Pháp trên địa bàn xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy. Sau 13 ngày triển khai thực hiện, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh đã tìm kiếm được 27 hài cốt liệt sĩ thuộc Trung đoàn 48, Đại đoàn 20 nay là Trung đoàn 48, Sư đoàn 390/QĐ1. Hài cốt các liệt sĩ sau khi cất bốc sẽ được lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN.

Tại nơi tổ chức lễ cầu siêu, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Hồng

Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thành kính thấp hương tri ân trước anh linh các anh hùng liệt sĩ. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đây là cuộc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có quy mô lớn, thể hiện đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tri ân các anh hùng liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đồng chí yêu cầu Bộ CHQS tỉnh chủ động phối hợp với các

sở, ngành, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ cầu siêu, truy điệu, an táng hài cốt các liệt sĩ vào ngày 26, 27/12, tại xã Thái Thượng bảo đảm nghiêm túc, trang trọng, chu đáo theo phong tục tập quán của địa phương và truyền thống dân tộc.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ, Bộ CHQS tỉnh vì thành tích nỗ lực trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

TIẾP XÚC CỬ TRI...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 25/12, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Đông Hưng đã tiếp xúc với cử tri huyện Đông Hưng tại các điểm xã Hồng Châu và Đông Phương.

Tại các điểm tiếp xúc, sau khi nghe đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVI, HĐND huyện khóa XIX và báo cáo tổng hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp, các đại biểu cử tri bày tỏ phàn khởi trước kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện. Các đại biểu cử tri mong kỳ họp tiếp theo HĐND tỉnh, HĐND huyện sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới để nâng cao

chất lượng hơn nữa; thủ trưởng các sở, ngành tích cực hơn nữa trong thực hiện lời hứa. Các đại biểu cử tri cũng kiến nghị các vấn đề liên quan đến: xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; giữ vững, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới; tỉnh, huyện quan tâm, hỗ trợ các xã còn khó khăn xây dựng nông thôn mới; tạo thuận lợi cho các hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch nông thôn. Các đại biểu kiến nghị cần xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm hành lang bảo vệ đề điều; nâng cấp một số tuyến đường liên xã; kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải. Về giáo dục, các đại biểu cử tri kiến nghị cần cấp kinh phí nâng cấp, sửa chữa, xây

mới một số trường học, phòng học đã xuống cấp. Về cơ chế, chính sách, các đại biểu cử tri kiến nghị cơ chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ cơ sở trước năm 1980. Các đại biểu cử tri còn kiến nghị tăng cường kiểm tra xử lý doanh nghiệp vi phạm hành lang bảo vệ đề điều; ngăn chặn doanh nghiệp về xã bán hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ; nâng cao chất lượng khám, điều trị tại các bệnh viện; quan tâm hơn đến đời sống của các thành viên tổ thu gom, xử lý rác thải...

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND tỉnh đã giải trình, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri các xã; đồng thời tổng hợp gửi các sở, ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình kỳ họp tới.

THU HIỀN

ỦY BAN MTTQ THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

có 5 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Ủy ban MTTQ thành phố đã vận động tập thể, cá nhân xây dựng quỹ vì người nghèo với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng; xây mới và sửa chữa 21 nhà đại đoàn kết tổng trị giá 1,9 tỷ đồng tặng các hộ nghèo; thăm hỏi, tặng quà động viên các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, nạn nhân nhiễm chất độc da cam/Đioxin. MTTQ các cấp của thành phố cũng triển khai, thực hiện tốt các chương trình

phối hợp với công an và các tổ chức thành viên của mặt trận; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tổ chức tiếp xúc cử tri; cùng có xây dựng tổ chức mặt trận vững mạnh toàn diện... Ủy ban MTTQ thành phố thống nhất triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị ủy ban MTTQ các cấp của thành phố bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp

luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương xây dựng chương trình hoạt động ở mỗi cấp thiết thực. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động của mặt trận và hướng về cơ sở nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tổ chức thành viên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ thành phố khen thưởng cho 17 tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2017.

Nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, huyện Kiến Xương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực.

Người dân xã Thanh Tân đã quá quen thuộc với hình ảnh những chiếc xe thu gom rác có gắn loa phát thanh di đến từng ngõ xóm, khu dân cư tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật của bà con. Bà Phạm Thị Thơm, thôn An Cơ Đông cho biết: Cùng với nghe Đài Truyền thanh xã, tổ thu gom rác đi tới các hộ gia đình tuyên truyền mỗi tuần hai lần nên ai cũng biết, cũng hiểu và thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36 về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm. Ông Bùi Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Thanh Tân chia sẻ: Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua tổ thu gom rác xuống địa bàn dân cư là cách làm mới, sáng tạo, rất có hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân và giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Nhận thấy tuyên truyền bằng loa phát thanh gắn trên xe thu gom rác của xã Thanh Tân hiệu quả, xã Vũ Tây cũng triển khai tuyên truyền về Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36 theo hình thức này trong năm qua. Ông Bùi Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Tây khẳng định: Việc lồng ghép tuyên truyền pháp luật của tổ thu gom rác đã giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cảnh giác, tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và tự giác giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ. Xã Bình Thanh lại tổ chức cấp phát tài liệu tuyên truyền cho ban quản lý chợ và người bán hàng rong trên địa bàn. Bằng hình thức này, mọi người dân trong xã đều được tiếp cận thông tin, từ đó tăng dần nhận thức và hành vi chấp hành pháp luật nghiêm túc.

Để tăng cường công tác tuyên truyền và vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, ngoài các hội nghị chuyên đề từ huyện tới cơ sở, huyện Kiến Xương đã cấp phát

KIẾN XƯƠNG

Nhiều biện pháp bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán



Nhiều loại súng tự chế được thu hồi góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện Kiến Xương.

77 băng đĩa, 114 băng rôn, khẩu hiệu, 82 pa nơ, áp phích cho các địa phương tuyên truyền trực quan. Vào dịp cuối năm, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, trường học và địa phương tổ chức ký cam kết bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36 theo hình thức này trong năm qua. Ông Bùi Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Tây khẳng định: Việc lồng ghép tuyên truyền pháp luật của tổ thu gom rác đã giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cảnh giác, tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và tự giác giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ. Xã Bình Thanh lại tổ chức cấp phát tài liệu tuyên truyền cho ban quản lý chợ và người bán hàng rong trên địa bàn. Bằng hình thức này, mọi người dân trong xã đều được tiếp cận thông tin, từ đó tăng dần nhận thức và hành vi chấp hành pháp luật nghiêm túc.

Để tăng cường công tác tuyên truyền và vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, ngoài các hội nghị chuyên đề từ huyện tới cơ sở, huyện Kiến Xương đã cấp phát



Lực lượng chức năng bắt, thu giữ và vận động người dân tự giác giao nộp pháo.

Gặp mặt truyền thống Sư đoàn 356 tỉnh Thái Bình

Ban liên lạc Sư đoàn 356 (Quân khu 2) tỉnh Thái Bình vừa tổ chức gặp mặt truyền thống năm 2017 và ra mắt Hội bạn chiến đấu mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang) khu vực tỉnh Thái Bình.

Sư đoàn 356 thành lập ngày 26/12/1974 và được Bộ Quốc phòng quyết định mang tên phiên hiệu là Sư đoàn 316B (Quân khu 4). Đến ngày 17/2/1979, Sư đoàn được đổi tên phiên hiệu là Sư đoàn 356 (Quân khu 2). Nhiệm vụ chủ yếu của Sư đoàn khi thành lập là sẵn sàng tuyển quân, giao quân cho chiến dịch giải phóng miền Nam thống nhất đất nước diễn ra vào năm 1975. Sau giải phóng, Sư đoàn 356 nhận lệnh tham gia phát triển kinh tế, là Sư đoàn phòng thủ hướng Tây Bắc tỉnh Nghệ An, sẵn sàng chi viện cho hai nước bạn Lào - Campuchia khi cần thiết. Tại mặt trận Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) các chiến sĩ trong Sư đoàn 356 đã không tiếc thân mình, anh dũng chiến đấu bảo vệ từng tấc đất của quê hương, đã có hơn 1.000 chiến sĩ đã nằm lại chiến trường Vị Xuyên.

Tại buổi gặp mặt, hơn 300 đại biểu đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm về một thời chiến đấu hào hùng, đồng thời động viên nhau phát huy truyền thống Sư đoàn 356, truyền thống anh Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận mới ra sức thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

TIẾN ĐẠT

Dạy học gắn với di sản văn hóa

Tại di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ các vị vua triều Trần, xã Tiến Đức (Hưng Hà), Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hưng Hà vừa tổ chức chuyên đề dạy học gắn với di sản văn hóa.

Với chủ đề "Sáng mãi một vương triều", giờ học do cô giáo Phạm Thị Hồng Lê và các em học sinh Trường THCS Kỳ Đồng, xã Văn Cẩm thực hiện. Giờ học gồm 4 phần: Sáng mãi một vương triều, Long Hưng - đất thiêng dựng nghiệp nhà Trần, Hưng Hà tiếp nối truyền thống Long Hưng và giao lưu cùng chuyên gia. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các em học sinh đã được hóa thân vào các nhân vật lịch sử, cùng nhau trao đổi những kiến thức lịch sử, tái hiện lại vương triều nhà Trần một cách chân thực nhất. Qua đó, góp phần giáo dục cho cán bộ, giáo viên và học sinh biết trân trọng, bảo tồn giá trị di sản văn hóa của địa phương, biết ơn với những người có công với đất nước, giúp các em sống có trách nhiệm để tiếp nối sự nghiệp nhà Trần, tiếp nối truyền thống quê hương.

MAI THÚ

Xương cho biết: Từ đầu năm đến nay, Công an huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức rà soát xác định 11 địa bàn trọng điểm xã, thị trấn; lập danh sách 354 đối tượng có biểu hiện tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trái phép; 174 chủ phương tiện vận tải và các đầu mối giao thông. Trên cơ sở đó huy động lực lượng tập trung tuyên truyền, vận động và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và phòng ngừa pháo thẩm lậu vào địa bàn. Công an huyện Kiến Xương đã phát hiện, bắt và xử lý 1 vụ với 1 đối tượng vận chuyển pháo, thu giữ 1,71kg pháo các loại. Các lực lượng chức năng trong huyện cũng vận động và thu hồi 1 khẩu súng quân dụng, 2 khẩu súng trường, 6 khẩu súng tự chế, 5 quả lựu đạn, 1 dùi cui điện, 355 viên đạn các loại, 4 công cụ hỗ trợ, 69 vũ khí thô sơ và 4,3kg pháo.

Hiện nay, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", các địa phương tiếp tục tổ chức cho các tập thể, cá nhân ký cam kết thực hiện Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36, Công an huyện mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật. Đại tá Lương Ngọc Hòa, Trưởng Công an huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36 của huyện cho biết: Thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số đối tượng mua bán linh kiện vũ khí qua mạng và lắp ráp, tự chế súng và một số loại vũ khí khác rất nguy hiểm. Đây là loại tội phạm mới và hình thức phạm tội tinh vi, nên lực lượng công an sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng phát hiện và xử lý kịp thời. Để bảo vệ cho chính mình và cộng đồng, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phát hiện, tố giác tội phạm để có quan chức năng xử lý triệt để.

KHẮC QUẢN

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC...

(Tiếp theo trang 1)

Chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên rõ rệt. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bước đầu có sự đổi mới, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc truyền tải pháp luật đến người dân. Công tác hành chính tư pháp, đặc biệt là triển khai chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 và mở rộng áp dụng phần mềm đăng ký khai sinh và cấp sổ định danh cá nhân, gắn với triển khai Luật Hộ tịch đạt nhiều kết quả quan trọng, phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Việc tham gia ý kiến pháp lý đối với các vụ việc phát sinh trong đấu tư quốc tế được thực hiện kịp thời, có chất lượng; hợp tác quốc tế về pháp luật tạo được những dấu ấn quan trọng, nhất là trong quan hệ với các nước láng giềng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận và biểu dương kết quả toàn ngành Tư pháp đã đạt được trong năm qua. Chủ tịch nước đề nghị để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2018, ngành Tư pháp cần chủ động tham mưu tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, trong đó chú trọng các vấn đề liên quan mật thiết đến chức năng, nhiệm vụ của ngành. Thực hiện tốt công tác thẩm định đề nghị xây dựng văn bản, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Đẩy mạnh công tác tổ chức thi hành pháp luật, nhất là các luật mới được Quốc hội thông qua gắn với triển khai hiệu quả chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật. Cũng có, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp, nhất là tổ chức cơ quan tư pháp địa phương và các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực tố tụng tư pháp, hành chính tư pháp. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện pháp lý cho Chính phủ trong các vụ kiện đấu tư quốc tế; tham mưu, đề xuất với Chính phủ các giải pháp phòng ngừa khiếu kiện, tranh chấp đấu tư quốc tế...

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực tư pháp, nhất là lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, thi hành án dân sự. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các hoạt động của ngành.

Nhân dịp này, Bộ Tư pháp đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tư pháp năm 2017, đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2018.

THÀNH PHỐ

Tiếp 926 lượt công dân khiếu nại, tố cáo trong năm 2017

Năm 2017, UBND thành phố và UBND các phường, xã đã tiếp 926 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, giảm 57 lượt người so với năm 2016. Trong đó, UBND thành phố tiếp 681 lượt người; UBND phường, xã tiếp 245 lượt người. Nội dung khiếu nại, tố cáo tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: tranh chấp đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất... Cùng với đó, UBND thành phố và UBND các phường, xã tiếp nhận 282 đơn thư khiếu nại, tố cáo; giảm 7 đơn so với năm 2016. Trong đó, UBND thành phố tiếp nhận 139 đơn; UBND các phường, xã tiếp nhận 143 đơn. Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết là 20 đơn, đã giải quyết 15/20 đơn (UBND thành phố đã giải quyết 13/15 đơn; UBND các phường, xã đã giải quyết 2/5 đơn), đang xem xét giải quyết 5/20 đơn. Đối với đơn kiến nghị phản ánh, đã giải quyết 222/262 đơn (UBND thành phố và các phường, ban chuyên môn của thành phố đã giải quyết 110/124 đơn; UBND các phường, xã đã giải quyết 112/138 đơn). Các đơn thư còn lại chủ yếu là đơn mới phát sinh và đơn kiến nghị, phản ánh trong quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất.

MINH PHƯƠNG - ĐỨC DŨNG

Rau quả tươi giúp phục hồi tổn thương phổi ở người đã cai thuốc

(vietnamplus.vn) Những người cai thuốc lá có chế độ ăn nhiều cà chua và hoa quả tươi hàng ngày có cơ hội phục hồi các chức năng của phổi vốn bị tổn thương do việc hút thuốc lá trước đây gây ra. Đó là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ được đăng tải trên tạp chí Hồ hấp của châu Âu (RRJ) số ra tháng 12/2017. Theo kết quả nghiên cứu cho thấy những người từng hút thuốc trước đây nếu ăn thêm cà chua và trái cây tươi trong thực đơn hàng ngày thì tốc độ "lão hóa" tự nhiên trong chức năng phổi sẽ chậm lại trong giai đoạn 10 năm, phục hồi những tổn thương ở phổi do việc hút thuốc lá gây ra.

Cụ thể, người lớn ăn trung bình hơn 2 quả cà chua hàng hơn 3 phần rai cây tươi và rau củ/ngày thì tốc độ suy giảm chức năng phổi chậm hơn so với những người ăn dưới 1 quả cà chua hoặc chưa tới 1 khẩu phần rau củ/ngày.

Chức năng phổi bắt đầu suy giảm từ 30 tuổi trở lên và phổi hoạt động yếu có liên quan tới nguy cơ tử vong cao do các loại bệnh gây ra, trong đó có bệnh tim, phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), ung thư phổi.

Cung cấp dịch vụ KHHGD cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ

Hưởng ứng thành hành động quốc gia về dân số và kỹ niệm 56 năm ngày Dân số Việt Nam, tại xã Đông La (Đông Hưng), Trung tâm Dân số - KHHGD huyện Đông Hưng vừa tổ chức khám sức khỏe, tư vấn, cấp thuốc miễn phí và dịch vụ KHHGD cho phụ nữ.

Trong 1 ngày, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 15 - 49 tuổi trong xã được các cán bộ, bác sĩ đến từ Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Dân số - KHHGD, cán bộ y tế, dân số xã thông tin về những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân số - KHHGD; khám phụ khoa và tư vấn sức khỏe sinh sản; cấp thuốc miễn phí và cung cấp dịch vụ KHHGD, sản phẩm chăm sóc sức khỏe sinh sản cho chị em phụ nữ.

Trước đó, ngày 20 và 23/12, Trung tâm Dân số - KHHGD huyện cũng tổ chức khám, tư vấn và cung cấp dịch vụ KHHGD cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tại xã Đông Xuân và Đông Quang (Đông Hưng).

HÀ ANH